

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

.....

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบอัตราว่าง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี่ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ไพเราะ คงเปรม

(นางไพเราะ คงเปรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

สำเนาถูกต้อง

รุ่งนภา สำอาง

(นางรุ่งนภา สำอางค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลักษณ คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนบท้ายคำสั่งประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

ลำดับ ที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐	นายปองคุณ จารุพันธ์	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ นำใบรับรอง แพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงถือว่าท่าน สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๒๖	นางสาววารีย์ กำเนิดเกียรติศักดิ์	
๓	๑๙	นางสาวเสาวลักษณ์ วันทอง	
๔	๐๒	นางสาวกรชนก โสภา	
๕	๑๕	นายกฤษดี จันทร์ศรี	
๖	๐๗	นางสาวน้ำเพชร อัจฉิวิ	